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150 REYKJAVÍK

Á 516, fundi Byggðarráðs Skagafjarðar í dag, miðvikudaginn 12. maí 2010 var tekið fyrir 
neðangreint erindi.

UmsÖgn um þingsályktunartíííögu um samgönguáætlun

Svofelld bókun var gerð:

„Byggðarráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar teiur óásættanlegan niðurskurð á fjárveitingum 
til Vegagerðarinnar vegna viðhalds vega, þjónustu og vetrarviðhalds, svo sem fram kemur i 
tiilögu til þingsáiyktunar um fjögurra ára samgönguáætlun fyrírárin 2009-2012.
Varðandi Skagafjörð sérstaklega leggur byggðarráð áherslu á eftirtalin atriði:

1. Viðhald vega -  mikilvægt að vegum sé haldið vei við, ekki síst malarvegum, Ef viðhaid er 
vanrækt kallar það á meiri kostnað síðar sem kamast hefði mátt hjá. Bent er á að 
viðhaidsverkefni eru mannaflafrek og geta því hjáipað í  erfiðu atvinnuástandi í  
samfétaginu nú um mundir.

2. Ljúka framkvæmdum við Strandgötu á Sauðárkráki f framhaldi a f Þverárfjalisvegi. 
Umferðaraukning á þessari leið er mikil og slík að mjög aðkallandi er að Ijúka þessu 
verkefni áður en slys verður t þeim flöskuhálsi sem myndast hefur við aðkomuna inn í  
þéttbýlið á Sauðárkráki.

3. Fiug til Sauðárkráks. Rekstraraðila verði gert kleift að halda áfram þjánustu við 
Skagafjörð og nágrenni með sama hætti og verið hefur, á gildistíma áætlunarinnar,

4. Hvatt er til þess að fyigt verði tiilögu svokatlaðs "Lágheiðaháps" þegar sett var af stað 
jarðgangaframkvæmd um Héðinsfjörð á sinum tima. Hópurinn lagði til að gerður yrði 
betri sumarvegur um Lágheiði en uppbygging hans virðist ekki á dagskrá / samgöngu- 
áætiuninni.

Sveitarstjóra falið að koma bókun byggðarráðs á framfæri við nefndasvið Alþingis og 
þingmenn kjördæmisins."

Þessi afgreiðsla byggðarráðs tilkynnist hér með með von um skjót og jákvæð viðbrögð við 
athugasemdum ráðsins.
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